
เปิดประชุม เวลา 10.04 น.  
นายสุพจน์ แก้วสว่าง - สวัสดีครับ ผมนายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
ประธานสภา อบต. วันนี้มีสมาชิกมาประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่ง ผมขออนุญาตเปิดประชุม  

- อันดับแรกทางสภา อบต.หนองโสนขออนุญาตใช้เสียงตามสาย อาจมีเสียงดังรบกวน   
พี่น้องประชาชน ขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วยครับ 
 - สวัสดีคณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้แก่ สมาชิก สภา อบต. , คณะผู้บริหาร ท่าน
นายกวินัย พุ่มพวง, ท่านรองจิตติ เมืองสมบัติ,  ท่านรองสมาน เกิดสา พร้อมด้วยท่าน  
โชคชัย สุขนิรันดร์ เลขานายก, ท่านสาธิต บัวมณี ก านันต าบลหนองโสน ให้เกียรติ
มาร่วมประชุม, ท่านผู้ใหญ่สุรชาติ พวงประเสริฐ, ท่านชะโอด กองสวัสด์ิ, ท่านวารุณี   
ข าสวัสด์ิ ผอ. กองคลัง, ท่านอุไร ดวงเดือน ผอ.กองช่าง, ท่านสุนิสา ใจปราสัย หัวหน้า
ส านักปลัด, ท่านณรงค์ ขาวผ่อง ผอ.รพ.สต.หนองโสน และสุดท้าย ท่านปลัดนา ฎ     
วงศ์ทองดี เลขาสภา อบต. ครับ 
 - วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 ณ ห้องประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หนองโสน การประชุมในวันนี้ เนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่ังการให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี ฉบับปัจจุบันมาทบทวนโดยต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย  
ทางท่านผู้บริหารจึงได้ยื่นหนังสือไปยังท่านนายอ าเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อขอเปิดประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 ขึ้น ซึ่งท่านนายอ าเภอได้อนุญาตให้จัดการ
ประชุมภายใน 15 วัน คือวันท่ี 1 – 15 มิถุนายน 2562 นี้  ทางสภาจึงก าหนดการ
ประชุมข้ึนในวันพฤหัสบดี ท่ี 13 มิถุนายน 2562 เพราะเห็นว่าเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ดีแล้ว และสมาชิกทุกท่านก็พร้อมเพรียงกันเข้าร่วมประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ผมขอใช้เวลาในท่ีประชุม แจ้งเรื่องฝากมาจาก 
ประธานสภา อบต. ชาวบ้านท่ีได้รับความเดือ ดร้อนบริเวณเหมืองตลัดแก้ว เดือดร้อนเพ ราะน้ าจากบนถนน

ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน จึงอยากให้ทาง อบต.ช่วยลงหินคลุกในบริเวณดังกล่าว
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ครับ  

     - ต่อไปขอเข้า ระเบียบวาระท่ี 2 เลยครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
นายสุพจน์ แก้วสว่าง - การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/ 2562 
ประธานสภา อบต. เมื่อวันพุธ ท่ี 10 เมษายน 2562  เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบแก้ไข  เชิญครับ 

- วันนี้มีท้ังหมด 4 วาระครับ วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณาปรับแผน พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นแผน พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เราจะ
พิจารณากันในวาระท่ี 3 นะครับ 
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นายสุพจน์ แก้วสว่าง - มีท่านใดจะเพิ่มเติม แก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติเลยนะครับ เรื่อง การพิจารณา
ประธานสภา อบต. รับรองการประชุมครั้งท่ีผ่านมา วันพุธ ท่ี 10 เมษายน 2562 ประชุมสมัยสามัญ 
       สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ เชิญยกมือครับ 
มติที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/ 2562  

จ านวน 10 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
นายสุพจน์ แก้วสว่าง 3.1 การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ประธานสภา อบต. ขอเชิญ เจ้าหน้าท่ี หรือคณะผู้บริหารชี้แจงครับ ท่านสมาชิกทุกคนก็มีเอกสารอยู่แล้ว      

นะครับ 
- เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน ท่ีผ่านมา มีคณะ องค์ประชุมแผนพัฒนา อบต.  มาประชุมกันท่ี
ห้องประชุมแห่งนี้ และได้ มีการยกร่างและ ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ขณะนี้แผน พัฒนา 
อบต. ได้ถูกน ามายื่นต่อสภา เพื่อให้สภา พิจารณาเห็นชอบ หวังว่าสมาชิกคงจะอ่านกัน
มาบ้างแล้ว หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ครับ 

นายวินัย พุ่มพวง - กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวินัย พุ่มพวง นายก อบต. หนองโสน 
นายก อบต. ส าหรับท่ีมาของแผน พัฒนา อบต.  ฉบับนี้ สืบเนื่องจากแผน พัฒนา เดิม ซึ่งเป็น

แผนพัฒนา ท้องถิ่นส่ีปี  มีการ แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพิ่มเติม มาเป็นระยะๆ ล่าสุด ตาม
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ส่ังการให้ทาง อบต.ด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนา อบต.และน า เข้าสู่การประชุมให้ความเห็นชอบในวันนี้ และเมื่อวันท่ี 5 
มิถุนายน ท่ีผ่านมาคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนา อบต.ฉบับนี้ ซึ่งได้มีการ
ทักท้วง ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากแผน พัฒนา อบต.     
ทุกฉบับจะต้องได้รับการ พิจารณาเห็นชอบจากสภาฯ ทางคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี   
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขเองได้ ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ ฉะนั้นจะเห็นว่า 
เรื่องแผนฯ มีความส าคัญมาก  
- ในเบ้ืองต้น โครงการแต่ละโครงการจะมาจากการประชาคมหมู่บ้าน และประชาคม
ต าบลแล้วจึงถูกรวบรวมเป็นข้อมูลดิบมาเสนอต่อคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งล่าสุด     
ก็ได้น ามาเรียบเรียงและเสนอต่อคณะกรรมการฉบับปรุงแก้ไขล่าสุด เมื่อวันท่ี 5 
มิถุนายน 2562 และประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ท่ีผ่านมา 
ส าหรับคณะกรรมการท่ีประชุมในวันนั้น ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฝ่าย
ปกครอง ผู้แทน และผู้น าชุมชนทุกภาคส่วน และคณะกรรมการฯ แผน ซึ่งได้เข้ามาร่วม
กันพิจารณา และให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันนี้ เพื่อให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว้ว่า แผนฯ ทุกฉบับจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
ต าบลแต่ละแห่ง ซึ่งก็ทราบว่าขณะนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุกแห่งได้มีการ
เปิดประชุมวิสามัญ เช่นเดียวกันกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
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นายวินัย พุ่มพวง - ส าหรับแผนพัฒนา อบต. ท่ีน ามาเสนอในครั้งนี้ ก็เป็นไปตามท่ีทราบกันนะครับว่า 
นายก อบต. ได้ถูกกล่ันกรองมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อาจมีการบกพร่องในเรื่องตัวเลข หรือตกหล่น 

หรือซ้ าซ้อนบ้าง แต่ก็มีการตรวจสอบมาต้ังแต่ต้นแล้ว คิดว่าผิดพลาดน้อยท่ีสุดแล้ว     
ในโอกาสนี้ หากท่านจะขอใช้เวลาตรวจทานก็ขอเรียนเชิญครับ แต่ทางเราก็ขอยืนยันว่า 
ทุกแผนมาจากการประชาคม มีการสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ซึ่งจะ
น าไปสู่การด าเนินการแก้ไขตามความต้องการของชาวบ้าน  ....ขอบคุณครับ 

 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง -  ขอเชิญ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ท่านผวน นิตปราณี ครับ  
ประธานสภา อบต.  
 

นายผวน นิตปราณี -  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ กระผมนายผวน นิตปราณี ส.อบต.หมู่ท่ี 6 แผนฯ  
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ท่ีคณะกรรมการประชุมกันครั้งท่ีแล้ว ในส่วนของหมู่ท่ี 6 มีสนามเด็กเล่นวัดสิงห์ ซึ่งผม

เป็นคณะกรรมการอยู่ ผมอยากเสนอให้บรรจุลงในแผนฯ ด้วย เพื่อให้เด็กๆ โรงเรียนวัด
สิงห์ได้ใช้ประโยชน์ แต่วันนี้ท่ีอ่านดูแล้วในแผนฯ ไม่มี ผมขอท้วงติงครับ 

 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดสิงห์ ผมว่ามันน่าจะอยู่ในแผนพัฒนา อบต. ปี 2563 ท่าน 
ประธานสภา อบต. ลองไปตรวจสอบดูนะครับ วงเงินประมาณ 80,000 บาท ถ้าผมจ าไม่ผิด ซึ่งหากท่าน

ต้องการด่วน มันก็ต้องท าประชาคมในหมู่บ้านของท่าน แต่ท่ีบรรจุในแผนฯ ผมจ าได้ว่า
เป็นปี 2563 หรือไม่เกินปี 2564 ครับ เชิญเจ้าหน้าท่ีแผนฯ ช้ีแจงครับ 

 

นางสาวอัจฉราพร รักดี - ช้ีแจงโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก ในส่วนท่ีท่านผวน ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ท้วงติงมา  
นักวิเคราะห์ฯ ให้ทุกท่าน ดูเอกสาร หน้าท่ี 68 ซึ่งเรื่องเครื่องเล่นสนามเด็ก มีบรรจุไว้ในแผนแล้วค่ะ 

รบกวนท่านผวนตรวจสอบว่าถูกต้องตามท่ีท่านได้เสนอไว้หรือไม่ค่ะ  
 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เจอไหมครับ หน้า 68 อยู่ในแผนฯ ปี 2564 งบประมาณ 80,000 บาท หรือหาก 
ประธานสภา อบต. ท่านคิดว่าช้าไป ท่านจะหาวิธี/หางบประมาณ กระชับเวลาเข้ามาก็ได้ครับ 

     - มีท่านอื่นอีกไหมครับ ท่านส าอาง สีนวล เชิญครับ 
 

นายส าอาง สีนวล -  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมนายส าอาง สีนวล ส.อบต.หมู่ท่ี 1 ของหมู่ท่ี 1 
รองประธานสภา อบต. มีโครงการล าดับท่ี 8 การก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ท่ี 1 (บ้านลุงทุม – บ้านนาย

โปร่ง) มันซ้ าซ้อนกับโครงการท่ีมีอยู่แล้วครับ ซึ่งท าไปแล้ว ขอให้ตัดออกครับ 
 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - คือรางระบายน้ าหมู่นี้มันมีอยู่แล้วในแผนฯ แต่พอมาถึงบ้านป้าล้วน มันมีน้ าเอ่อล้น 
ประธานสภา อบต. ขึ้นมา ผมคิดว่า ท่านจะต้องปรับความสูงต่ าของรางน้ าบริเวณบ้านหมอ แสวงเพื่อไม่ให้

น้ ามันเอ่อข้ึนมาอีก ซึ่งรางน้ ามันก็ผุพัง เก่า ใช้งานมานานแล้ว แต่ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของ
ท่านครับ ผอ.กองช่าง ท่านช้ีแจงหน่อยไหมครับ 
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นางสาวอุไร ดวงเดือน -  เรียนท่านประธานสภา ส.อบต. และท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะ ตามท่ี ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ผอ.กองช่าง  ได้แจ้งว่าโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการไปแล้วให้ตัดออก ก็เห็นด้วยค่ะว่าให้ตัดออก  
 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - มีท่านอื่นอีกไหมครับ ท่านมาลัย รองประธานสภา เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
 

นายมาลัย เทียนสุวรรณ - เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมาลัย เทียนสุวรรณ ส.อบต.หมู่ท่ี 3 ผมขอ  
รองประธานสภา เล่ือนโครงการท่ีอยู่ในปี 2564 เล่ือนให้มาอยู่ปี 2562 โครงการขุดลอกท่อ ส่งน้ าจาก

คลองชลประทาน หน้า 22 ข้อ 59 ครับ 
 

นายวินัย พุ่มพวง  - กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวินัย พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน  
นายก อบต. เพื่อความเรียบร้อยรวดเร็ว ขอให้พิจารณาทีละหมู่บ้านไล่เรียงไปเลยครับ ขอบคุณ     

มากครับ 
 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - นายกท่านเสนอให้พิจารณาทีละหมู่บ้านครับ เริ่มจากหมู่ท่ี 1 เชิญครับ 
ประธานสภา อบต. - ขออนุญาตหมู่ท่ี 1 นะครับ หน้าท่ี 4 ข้อท่ี 7 ช่ือโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 1 

เริ่มแยกท่อลอด – เช่ือมต่อต าบลท่าแร้งออก ผมคิดว่าเส้นนี้น่าจะไปท าแล้ว ต้องถาม
ช่างครับ 

 

นายนาฎ วงศ์ทองดี - อันนี้ใส่ไว้ในปี 2562 พอปรับแผนฯ เป็นปี 2563 แล้วไม่ได้เอาออกครับ เนื่องจาก 
เลขาสภา อบต. ท่ีเราปรับจากแผน ส่ีปีเป็นแผน 5 ปี คือปี 2561 – 2565 ครับ ตัวนี้อยู่ในแผน ส่ีปี    

จึงยังไม่ได้เอาออก แต่ต้องปรับเป็นแผน 5 ปีเพื่อให้เสร็จทันวันท่ี 15 มิถุนายน ตาม
หนังสือส่ังการ คือบางโครงการท าไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ตัดออก 

 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  - เข้าใจตรงกันนะครับ มีหลายตัวที่ด าเนินการไปแล้ว ยังไม่ได้ตัดออก ให้คงไว้ก่อน    
ประธานสภา อบต.  รอประชาคมครั้งต่อไป ดูเอกสารเริ ่มจากหมู่ท่ีิ1 ไปเรื่อยๆ นะครับ  
     - ถ้าไม่มีแล้ว เชิญหมู่ต่อไปครับ 
     - หมู่ท่ี 2 ขอข้ามไปก่อนนะครับ 

      - หมู่ท่ี 3 ท่านมาลัย เทียนสุวรรณพูดไปแล้ว  
     - หมู่ท่ี 4 ท่านประไพ ผลประโยชน์ มีไหมครับ 

 

น.ส.ประไพ ผลประโยชน์  - ไม่มีค่ะ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  - หมู่ท่ี 5 ท่าน ส.อบต.สมบัติ ภักดีโสภณ มีไหมครับ 
ประธานสภา อบต.  
 

น.ส.สมบัติ ภักดีโสภณ  - ไม่มีค่ะ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
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นายสุพจน์ แก้วสว่าง  - หมู่ท่ี 6 ท่าน  ส.อบต.ผวน นิตปราณี เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
 

นายผวน นิตปราณี   เรื่องสนามเด็กเล่น ท่ีพูดไปแล้วครับ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6  
 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  - ก็เรื่องเดิมนะครับ เรื่องสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดสิงห์ ท่ีท่านเป็นคณะกรรมการอยู่  
ประธานสภา อบต. ท่านแจ้งว่า ถ้าสามารถปรับเข้ามาได้โดยไม่ผิดระเบียบ ไม่ผิดข้อบังคับ ก็ด าเนินการ 

     กันไป 
 - หมู่ท่ี 7 ไม่มีผู้เข้ าร่วมประชุม ก็ต้องผ่านไปครับ 

      - หมู่ท่ี 2 มีไหมครับ  
 

น.ส.สุชาดา ขวัญยืน  - ไม่มีค่ะ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2  
 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  - ถ้าไม่มีแล้ว ผมจะขอมติท่านเลยนะครับ 
ประธานสภา อบต.  
 

มติที่ประชุม  - การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) สมาชิก 
   เห็นชอบ จ านวน 10 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ผมขออนุญาตฝากรองสมาน  เกิดสา เรื่องหลอดไฟที่ติดตรงศาลาบ้านฉาง เป็นหลอด  
ประธานสภา อบต. ไฟไม่มี โคมซึ่งท่ีบ้านบังฮับ ได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ท่ีศาลาดังกล่าวยัง

ไม่ได้ท า ฝากท่านรองสมานด าเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ 
     - ท่านก านันเชิญครับ เด่ียวท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 ท่านต่อจากท่านก านันนะครับ  

 

นายสาธิต บัวมณี - กราบสวัสดีท่านประธานสภาท่ีเคารพ, ท่านสมาชิกสภา, คณะผู้บริหาร และจ้าหน้าท่ี 
ก านันต าบลหนองโสน ส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายสาธิต บัวมณี  ก านัน ต าบลหนองโสน วันนี้ขอขอบ     

คุณสภาต าบลหนองโสน สภาอันทรงเกียรติ ท่ีได้ให้เกียรติผมมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 
ส่วนตัวผมมีเรื่องแจ้งอยู่ 2-3 เรื่องท่ีชาวบ้านฝากมาครับ 
- เรื่องแรก ท่านพิชัย นัดวิลัย ฝากมาแจ้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่ามีบุคคลต้องสงสัย 
เป็นชายอายุประมาณ 40 ปี วนเวียนในหมู่บ้าน ท าทีมาขอตรวจเช็คไฟฟ้าภายในบ้าน 
บริเวณหมู่ท่ี 1 และหมู่บ้านใกล้เคียง ขอให้ระมัดระวัง ถ้าไม่ไว้ใจใคร โปรดแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ส.อบต.ช่วยตรวจสอบครับ 
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- ส่วนอีกเรื่อง เป็นเรื่องของผมเองท่ีเคยฝากไว้ เรื่องหลอดไฟฟ้าท่ีให้แสงสว่างบริเวณ
สะพานหมู่ท่ี 6 แยกบ้านหมวดยูร ซึ่งเดิมทีหลอดไฟบริเวณนั้นเคยเป็นหลอดแสงจันทร์ 
แล้วถูกเปล่ียนเป็นหลอดนีออนธรรมดา ท าให้แสงสว่างไม่เพียงพอ อาจท าให้ผู้ขับขี่      
รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ ท่ีผ่านบริเวณนั้นเกิดอุบัติเหตุได้ครั บ อยากให้เปล่ียนเป็นหลอด
แสงจันทร์เหมือนเดิม หรือเพิ่มหลอดก็ได้ครับ ให้สว่างกว่านี้เพราะตอนกลางคืนบริเวณ
นั้นจะมีชาวบ้านมานั่งกันอยู่เป็นจ านวนมาก อันตรายครับ 
- เรื่องต่อไป เป็นเรื่อง ของฝ่ายปกครอง คือเรื่องอาชญากรรมท่ีเกิดในต าบลหนองโสน 
ขณะนี้ มีเหตุลักทรัพย์เกิดข้ึนในต าบลของเรา ทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจป้อมสายตรวจต าบล
หนองโสน ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีการจัดเวรยามเพื่อดูแลชาวบ้านทุกวัน      
ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ท่ีอนุเคราะห์รถ อพปร.ได้ใช้
เป็นพาหนะในการปฏิบัติหน้าท่ีออกตรวจทุกค่ าคืนครับ 
- ส่วนเรื่องต่อไป เรื่องสุดท้ายนะครับ ด้วยทาง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มีค าส่ัง
มาถึงท่ีประชุมของฝ่ายปกครองว่า มีงบประมาณจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ หรือบริษัท
เบียร์ช้างนั่นเองครับ ให้หาพื้นท่ีส าหรับปลูกต้นไม้บริเวณริมแม่น้ าเพชรบุรี โดยให้ฝ่าย
ปกครอง และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าการตรวจสอบว่ามีพื้นท่ีตรงไหนบ้างเหมาะสมกับการ
ปลูกพันธุ์ไม้ริมแม่น้ าเพชร ซึ่งทางฝ่ายปกครองต าบลหนองโสนได้ปรึกษาหารือกันในท่ี
ประชุมสัญจรเมื่อวันท่ี 12 ท่ีผ่านมา ได้ความสรุปว่า เราจะปลูกต้นไม้ต้ังแต่บริเวณหลัง
วัดชมพูพน เขตหมู่ท่ี 2 ไปจนสุดเข่ือนหลังบ้านป้าบุญปลูก ส าหรับต้นไม้ท่ีทางท่าน
นายอ าเภอจะน ามาปลูก คือ ต้นไผ่เล็กหรือต้นไม้รวก โดยจะปลูกเป็นระยะทางประมาณ 
200 เมตร ท้ังนี้หากก าหนดการเรียบร้อยดีแล้ว ทางอ าเภอหรือทางฝ่ายปกครองจะมี
หนังสือเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติในท่ีนี้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางอ าเภอด้วยครับ 

     - ในส่วนของผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับ เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 ต่อเลยครับ  
 

นายสุรชาติ พวงประเสริฐ - กราบสวัสดีท่านประธานสภา, ท่านนายก, และผู้เข้าร่วมประชุมท่าน ทางหมู่ท่ี 3  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 ชาวบ้านอยากได้กระจกส่องทางโค้งสัก 1 บาน ตรงแถวบ้านพี่สวย ซึ่งมันเป็นทางโค้ง    

ท่ีอันตรายต่อการสัญจรไป – มาของชาวบ้าน จึงขอฝากทางสภาด าเนินการให้ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง -  ท่านก านันครับ ผมอยากฝากท่าน เรื่องรถจักรยานยนต์ท่ีใช้ความเร็ว กับถนนท่ีผิดท่ี 
ประธานสภา อบต. ซึ่งตอนนี้มันน่าจะทุเลาไปแล้ว แต่ก็ยังมีอยู่บ้างและทราบจากท่านรองประธานสภา     

หมู่ท่ี 3 ฝากผู้ใหญ่บ้านด้วย มันมีเด็กวัยรุ่นบางคนท่ีเขาไม่คิดถึงความปลอดภัย และ
อาจจะคึกคะนอง บางทีผู้ใหญ่เองก็ตักเตือนไม่ได้ ฝากท่านดูหน่อยครับ แต่ถ้าเป็นนอก
พื้นท่ีต าบลหนองโสนก็ไม่เป็นไร 

    - เชิญท่านก านันมีอะไรจะเพิ่มเติม หรือท่านอื่นมีไหมครับ 
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นายสาธิต บัวมณี - ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ ผมเป็นตัวแทนของฝ่ายปกครอง พอดีท่านผู้ใหญ่บ้าน  
ก านันต าบลหนองโสน หมู่ท่ี 6 ท่านไม่สะดวก ในช่วงนี้ท้ังท่านผู้ว่าฯ และท่านนายอ าเภอเน้นย้ าเรื่อง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ซึ่งขณะนี้หอกระจ่ายข่าวของหมู่ท่ี 6 มีปัญหาอยู่ ทาง
คณะกรรมการหมู่บ้านได้ปรึกษากันแล้ว ได้ผลสรุปว่าอยากจะให้ช่วยเคล่ือนย้ายไปอยู่ท่ี
บ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากเจ้าของบ้านเดิมมักจะไม่อยู่
บ้าน พอมีใครจะใช้งานเครื่องประกาศก็ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ ทีนี้ถ้าเคล่ือนย้ายแล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ ส.อบต.ก็สามารถไปใช้งานได้อย่างสะดวก
เพราะมันเป็นของส่วนรวม เน้นย้ านะครับ อยากจะให้ช่วยปรับปรุงหอกระจายข่าวให้ดัง
ขึ้น อาจเพิ่มล าโพงด้วยก็ดีครับ และเคล่ือนย้ายให้มาอยู่ท่ีบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เรื่องฝาก
จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 ก็มีเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง   ต่อไป เชิญท่าน ส.อบต.ผวน นิตปราณี เชิญท่านครับ 
ประธานสภา อบต.  
 

นายผวน นิตปราณี - เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผม ส.อบต.หมู่ท่ี 6 นายผวน นิตปราณี ผมใน 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 นาม ส.อบต.หมู่ท่ี 6 และชาวบ้านหมู่ท่ี 6 ทุกคน ขอขอบคุณฝ่ายบริหารขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองโสนท่ีช่วยเหลือบ้านจ่าประดิษฐ์ท่ีเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้) เมื่อวัน
ก่อน ท่านนายกวินัยได้ให้การช่วยเหลือในเบ้ืองต้น ช่วยกางเต็นท์ท่ีพักช่ัวคราว, ซื้อของ
ใช้ท่ีจ าเป็นและมีการประชุมเพื่อการช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มปลูกสร้าง
บ้านใหม่แล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับ ท้ังผู้บริหาร, ปลัด  อบต.,  สาธารณสุข, คลัง และ
ช่าง ขอขอบคุณด้วยใจจริง จากชาวบ้านหมู่ท่ี 6 ซึ่งถ้าชาวบ้านหมู่อื่นเกิดปัญหา
เช่นเดียวกันนี้ นายกก็ต้องช่วยเหลือเช่นนี้เหมือนกันทุกหมู่บ้านครับ 

 

นายวินัย พุ่มพวง - ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน กระผม, คณะผู้บริหาร, และส.อบต. 
นายก อบต. ทุกท่าน  ทางเราต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินงานพัฒนา

ของต าบลหนองโสน ผมมีข่าวแจ้งให้ทราบ โครงการ 3 ตัว ท่ีจะด าเนินการในเร็วๆนี้ 
ได้แก่  

  1. เข่ือน ป้องกันตล่ิง ของหมู่ท่ี 2 บ้านลุงตุ๋ย ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว     
เข้ามาดูพื้นท่ีแล้ว แต่ทางเขายังติดงานท่ีอื่นอยู่ ซึ่งจะเข้ามาด าเนินการให้ในเร็วๆนี้  

  2. ถนน คสล.หมู่ท่ี 6 จากบ้านผู้พันยูร – ส่ีแยกไฟแดงบ้านช่างเ ชียร ได้ผู้รับจ้างแล้ว    
มาดูสถานท่ีแล้วเช่นกัน ก็จะเร่งด าเนินการให้ 

  3. หมู่ท่ี 6 จากสะพานวัดชุมพูพน – บ้านพี่เบิ้ม อันนี้ได้งบประมาณจากส านัก
งบประมาณจังหวัดเพชรบุรี ได้เข่ือน 100 เมตร  
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  - นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆตามมาอีก วันก่อน ผมเองในฐานะประธาน

คณะกรรมการท าแผนฯ ระดับอ าเภอของจังหวัด และของ อบจ. ผมจะพยายามผลักดัน
โครงการต่างๆท่ีมีความจ าเป็นมาสู่ต าบลเราให้มากท่ีสุด แต่ส่ิงท่ีตามาก็คือ ต้องขอความ
ร่วมมือจากประชาชน เช่นกรณีของหมู่ท่ี 2 ท่ีมีปัญหาเรื่องถนนทางเข้าการก่อสร้างท่ีมัน
ไปรบกวนชาวบ้าน เร็วๆนี้จะมีโครงการก่อสร้างท่ีเหมืองตาหลอท่ีต้องขนวัสดุก่อสร้าง
ผ่านหน้าบ้าน ส.อบต.สนั่น และอดีตก านันศักดิ์ศรีเพื่อไปยังบริเวณก่อสร้าง ซึ่งคิดว่าเป็น
เส้นทางท่ีรบกวนชาวบ้านน้อยท่ีสุด แต่การบรรทุกวัสดุก่อสร้าง และขนรถเครนท่ีมี
น้ าหนักมากพอสมควร คงมีการรบกวนบ้าง  
- ส่วนเรื่องถนน คสล. หมู่ท่ี 1, 2, 5, 6 ก็อยู่ในโครงการนี้เช่นกัน ต้องขอความร่วมมือ
ผู้น าชุมชนแต่ละพื้นท่ีช่วยประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน เพื่อความสะดวก ความปลอดภัย
ขณะท่ีมีการก่อสร้างด้วยครับ 
- อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญของปวงชนชาวไทย อย่างท่ีท่านก านันได้พูดไว้ว่าทาง
อ าเภอเล็งเห็นความส าคัญของการปลูกต้นไม้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนก็
เช่นเดียวกันครับ เราได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้เพื่อน้อมถวายฯพระองค์ท่านเฉลิมพระ-
เกียรติในวโรกาสวันมหามงคลบรมราชาภิเษก โดยในวันพรุ่งนี้ เวลา08.30 น.ขอเรียน
เชิญทุกท่านพร้อมกันท่ีลานวัดชมพูพน ตามท่ีมีหนังสือเชิญจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสนส่งไปให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับ กิจกรรม ได้แก่ การปลูกต้นไม้
บริเวณถนนหน้าวัด ต้นไม้ท่ีส าคัญ ได้แก่ ต้นรวงผ้ึง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ าพระองค์รัชกาลท่ี 
10 โดยจะปลูกบริเวณนั้น 3 ต้น และมอบให้หน่วยราชการต่างๆ ไปปลูกในสถานท่ี
ราชการท่ีเหมาะสม จากเดิมท่ีมีการประชาสัมพันธ์ให้แต่งกายชุดจิตอาสา คือ เส้ือเหลือง 
กางเกงด า หมวกสีฟ้า และผ้าพันคอสีเหลือง ต่อมาทาง กอ.รมน.ซึ่งจะมาร่วมท ากิจกรรม
ปลูกต้นไม้ร่วมกับเราพรุ่งนี้ แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงไว้ทุกข์ เนื่องจากประธานองคมนตรี 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ถึงแก่อสัญกรรม จึงขอความร่วมมือต่อผู้น าชุมชน ส่วน
ราชการให้ใส่เส้ือด า ผ้าพันคอจิตอาสา หมวกสีฟ้า เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ด้วย ส าหรับภาค
ประชาชนก็ไม่ได้เน้น ถ้าไม่มีเส้ือด า อาจจะใส่เส้ือเหลือง หรือถ้ามีชุดจิตอาสาก็แต่งมา
ตามความเหมาะสมครับ  
- สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเห็นความส าคัญของการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน ....ขอบพระคุณครับ 

 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - มีท่าน ใดเพิ่มเติมไหมครับ  
ประธานสภา อบต. - ส าหรับการประชุมสมัยวิสามัญ ก็ผ่านไปแล้วนะครับ เนื่องจากมีเนื้อหาไม่มาก เราใช้

เวลาไปไม่ถึงช่ัวโมง ท้ังนี้ การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ขึ้นอยู่กับอ านาจของนายก หรือ
ประธานสภา หรือสมาชิกสภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ท่านสามารถยื่นหนังสือไปยังท่าน
นายอ าเภอเพื่อขออนุญาตเปิดประชุมวิสามัญ โดยนายอ าเภอท่านจะอนุมัติหรือไม่ก็มี
ก าหนด 15 วันตามข้อบังคับของการประชุม 

     - มีใครเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านสมบัติครับ  
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น.ส.สมบัติ ภักดีโสภณ - กราบสวัสดีท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันนางสาวสมบัติ ภักดีโสภณ ส.อบต.หมู่ท่ี 5  
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 ขอเพิ่มเติมเรื่องไฟทางถนนใหญ่ ต้ังแต่วัดสิงห์มาถึงหมู่ท่ี 1 บ้านพี่ต้อม ช่วงนั้นไฟดับ

ตลอดสายเลยค่ะ 
 

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ท่านสมบัติแจ้งเรื่องไฟนะครับ ผมฝากท่านอีกเรื่องครับ เรื่องไฟเส้นทางไปหมู่ท่ี 4  
ประธานสภา อบต. หัวข่อยมันมีตู้วงจรไฟ ซึ่งไฟจะดับทุกวันช่วง 3 ทุ่ม ฝากท่านดูแลด้วยนะครับ 

- ส าหรับการประชุมสมัยวิสามัญวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร นายก, 
รองนายก และท่ีขาดไม่ได้คือสมาชิกสภาทุกท่าน ซึ่งเป็น ผู้พิจารณาให้ความ เห็นชอบ     
ในแผนพัฒนา อบต.ท้ังหมด ขอบคุณเลขาสภา, เลขานายก, หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ขณะนี้เวลา 10.51 น. ขออนุญาตปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม เวลา 10.51 น.  
 

  
(ลงช่ือ)............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   (นายนาฎ    วงศ์ทองดี) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 
   (ลงช่ือ)............................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
   (นายสุพจน์     แก้วสว่าง)  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 
   (ลงช่ือ)............................................... ...... 
  (นางสุชาดา      ขวัญยืน)  
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 (ลงช่ือ).................................................. ........  (ลงช่ือ)........................................................... 
 (นางสาวประไพ  ผลประโยชน์)  (นางสาวสมบัติ   ภักดีโสภณ) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 


